

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 177/TAT

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 4 năm 2020

*“V/v triển khai cuộc vận động viết
về những kỷ niệm sâu sắc trong ngành
Tòa án nhân dân”*

Kính gửi: - Các đồng chí Trưởng phòng, Chánh Tòa chuyên trách
thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long
- Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thị
xã và thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Long

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2020), Báo Công lý thuộc Tòa án nhân dân tối cao tổ chức "*Cuộc vận động viết về những kỷ niệm sâu sắc trong ngành Tòa án nhân dân*". Nhằm tập hợp, thu hút đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tòa án viết về những kỷ niệm sâu sắc của mình, của đơn vị nơi đã từng công tác, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi để người dân và các cơ quan, tổ chức hiểu được hoạt động của Tòa án có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong việc *bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân*. Giáo dục truyền thống và khơi dậy niềm tự hào về sứ mệnh cao cả, vinh quang của người Thẩm phán, cán bộ, công chức, người lao động trong Tòa án các cấp thông qua các câu chuyện "*người thật, việc thật*" chân thực, khách quan về sự kiện và những việc làm cụ thể mà người viết cảm nhận.

Nay Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng, Chánh tòa chuyên trách; các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Long triển khai "*Cuộc vận động viết về những kỷ niệm sâu sắc trong ngành Tòa án nhân dân*" đến toàn thể cán bộ công chức và người lao động thuộc đơn vị mình quản lý để tham gia viết tin, bài và hưởng ứng cuộc vận động cụ thể như sau:

1. Nội dung chủ đề

Tác phẩm tham gia "*Cuộc vận động viết về những kỷ niệm sâu sắc trong ngành Tòa án nhân dân*" tập trung vào những nội dung sau:

Thời hạn nhận bài viết: Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 13/9/2020 (tính theo dấu bưu điện).

Bài viết tham gia Cuộc vận động cần ghi đầy đủ thông tin như: Họ tên tác giả, bút danh (nếu có); đơn vị đã và đang công tác; địa chỉ liên hệ; số điện thoại liên lạc.

Bài viết gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Báo Công lý (số 262 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội); ĐT: 0912.532315/0906.023968, Email: Conglydientu@congly.vn

Để cuộc vận động đạt kết quả cao và thu hút đông đảo cán bộ, công chức và người lao động tham gia. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tạo điều kiện cho cán bộ công chức tham gia.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

CHÁNH ÁN



***Nguyễn Hoàng Đệ**